

ไล่จับรูกป่า:งานที่ต้องทำเป็นภาพใหญ่

ในระหว่างที่หลายคนกำลังรอดูการทำงานด้านนิติบัญญัติของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ภายหลังจากมีการตั้งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ (สนช.) ก็มีเรื่องน่าสนใจบางเรื่องเกิดขึ้น เรื่องหนึ่งคือกรณีที่ นายประสาร มฤคพิทักษ์ อดีต ส.ว.สรรหา ให้ข่าวว่า จะไปเป็นสักขีพยานในการรื้อบ้านรูกป่าสงวนแห่งหนึ่ง

เรื่องนี้มันเริ่มขึ้นจากการที่เมื่อช่วงต้นปี กลุ่มมวลชน กปปส. ได้ร้องเรียนต่อ กมธ. การศึกษา การตรวจสอบทุจริต ของวุฒิสภา ว่า มีบ้านพักตากอากาศและโฮมสเตย์สร้างบุกรุกพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติเขาน้อยดงอ้อย อยู่ในเขต อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา และมีการตัดถนนผ่านเข้าไปยังบ้านพักโฮมสเตย์ดังกล่าว

จากการลงพื้นที่ของ กมธ. พบว่า โฮมสเตย์นั้น อยู่ในเขตใกล้เดียวกับ บ้านพักตากอากาศสิริอุบล ซึ่งเป็นบ้านของนางวรรณชน เห่งดิษฐ์ ภริยานายชาริต เห่งดิษฐ์ อดีตอธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ (ดีเอสไอ) โดยพื้นที่สร้างบ้านโฮมสเตย์ ตรวจสอบชื่อเจ้าของบ้านเบื้องต้น เป็นชื่อบุคคลอื่นที่มีในนางวรรณชน

นายประสารได้ประกาศทางโซเชียลเน็ตเวิร์ก เกี่ยวกับเรื่องการไปเป็นพยานการรื้อบ้านครั้งนี้ ทำให้ผู้เตรียมตัวจะไปร่วมเป็น "สักขีพยาน" มากมายหลายสิบคน กลายเป็นว่า เมื่อประกาศไป ก็เกิดเหตุ "มือปริศนา" ซิงส์รื้อบ้านทั้งสองหลังที่มีปัญหาจนเห็นคนเดียว ไปก่อนที่จะถูกรื้อไชรื้อ และสักขีพยาน

ด้านนายชาริตเอง ได้ให้สัมภาษณ์ในทำนองว่า ไม่ใช่บ้านของตัวเอง และไม่เคยปลูกสร้างอะไรนอกเหนือจากที่ดินที่มีกรรมสิทธิ์ครอบครองอยู่และไม่ขอแก้ข่าวว่า บ้านที่รื้อเป็นของใคร ขอให้ไปติดตามเอา กับเจ้าหน้าที่ป่าไม้เอง...ซึ่งในขณะที่รื้อ หรือขณะที่มีการตรวจค้นก่อน



ชาริต เห่งดิษฐ์

หน้านี้ ก็ไม่พบผู้เป็นเจ้าของมาแสดงตัว

อย่างไรก็ตาม ภาพของเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น ก็มีผู้ตั้งคำถามในใจแล้วว่า เมื่อบ้านที่เข้าข่ายอยู่ในพื้นที่บุกรุกป่าสงวนอยู่ใกล้กับสมบัติของอดีตรัฐมนตรีดีเอสไอ ทำไมจึงไม่มีการสังเกตเห็นและสอบสวน ทั้งที่ข้อร้องเรียนมันก็เริ่มตั้งแต่ต้นปี ซึ่งยังเป็นช่วงของรัฐบาล น.ส. ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร อยู่ และนายชาริต ก็ยังอยู่ในตำแหน่ง

คดีนี้ก็ต้องสืบเสาะต่อไปจนกว่าจะได้ข้อสรุปว่า ตกลงบ้านหรือเจ้าปัญหาสองหลังนั้นเป็นของใคร...และมันเป็นประเด็นที่น่าสนใจในแง่ การติดตามการทำงานของรัฐบาล คสช. ในการตรวจสอบเอาผิดกรณีบุกรุกที่ป่าสงวน ซึ่งไม่ใช่แค่บริเวณเขาใหญ่ แต่ยังมีพื้นที่อื่น ๆ อาทิ อุทยานแห่งชาติสิรินาถ จ.ภูเก็ต ก็ยังเป็นปัญหา

เรื่องนี้ก็อาจเรียกได้ว่า เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิรูป ในการสร้างความ เป็นธรรมด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ประชาชนคงหวังจะเห็นผลงานของรัฐบาล คสช. โดยเฉพาะไม่ใช่เพียงแค่นายทุนบางกลุ่ม แต่ต้องถึงขั้นตรวจสอบและเอาผิดคดีข้าราชการและนักการเมืองที่เกี่ยวข้องให้ผลออกมาเป็นที่ประจักษ์

เมื่อรัฐธรรมนูญถาวรที่จะร่าง มีการออกแบบสเปกไว้แล้วใน มาตรา 35 (4) การไล่ตรวจสอบให้หมด ต้องให้มีผลทั้งการ "ตีกัน" ผู้ที่เบียดบังทรัพยากรมาเข้าสู่ระบบการเมือง และที่สำคัญคือ ระวังภาพ การเลือกปฏิบัติ เพราะจะกลายเป็นประเด็นโจมตีสำคัญของกลุ่มตรงข้าม หรือกลุ่มเสียผลประโยชน์ มาเน้นย้ำว่า เกิดความไม่เท่าเทียมหรือจ้องทำลาย

การตรวจสอบการรูกป่า จึงเป็นอีกงานหนึ่งของรัฐบาล คสช. ที่น่าจับตาตลอดอายุ.